



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๖ คน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๗	นางสาวสิรินยา ประสิทธิ์	
๒	๐๑๒	นางสาวสุชาดา ศักดิ์วิจารณ์	
๓	๐๑๓	นางสาวนันทน์ภัส สุดทองคง	
๔	๐๒๔	ว่าที่ ร.ต.หญิง ขนิษฐา อมประนาม	
๕	๐๓๓	นางสาวศิริพร บุงอสตูล	
๖	๐๓๖	นางสาวนุรมาวดี เจ๊ะเลาะ	

ข. กำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น ๒

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

/๓. ผู้เข้า...

๓. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org หัวข้อข่าว “รับสมัครงาน”

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่รับสมัคร ก.พ., ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว และจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช